

ข่าวจกหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ยกเว้นค่าธรรมเนียมอุ้มโรงงาน 56,598 แห่ง



นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาด เป็นเวลา 1 ปี โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่พ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือคาดว่าจะประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เร็วที่สุดประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2563 เบื้องต้นมีโรงงานที่เข้าข่าย 56,598 ราย และคาดว่าจะภาครัฐจะเสียรายได้ประมาณ 231 ล้านบาท

การยกเลิกค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าของกิจการโรงงานถือเป็น 1 ในมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ต้องการลดภาระและบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงงานจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19ซึ่งมั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการพยุงสถานะของโรงงานให้มีการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง และจะเกิดผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมมากกว่ารายได้ที่รัฐจะต้องสูญเสียไป

สำหรับในส่วน of โรงงานที่ยังไม่จ่ายค่าธรรมเนียมในปี นี้ ก็คงไม่ต้องจ่ายตามมาตรการเยียวยา แต่หากโรงงานใดที่ได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมไปแล้วก่อนที่กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ กรอ. ก็จะยกเว้นโดยไม่ต้องจ่ายในปี 2564 แทน ซึ่งค่าธรรมเนียมประกอบการรายปีที่โรงงานจำพวก 2 และ 3 หรือโรงงานที่มีเครื่องจักรกำลังรวมตั้งแต่ 50-6,000 แรงม้า มีอัตราการจ่ายแตกต่างกันตั้งแต่ 900-18,000 บาท

เตือนชาวสวนยางอย่าชะล่าใจ จับตาโรคใบร่วงชนิดใหม่ใกล้ขีด



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยสถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบพื้นที่ติดโรคเหลือเพียง 20 ไร่เศษ จากพื้นที่เคยติดโรคเกือบ 8 แสนไร่ ผลพวงจากการฉีดยาตามธรรมชาติและสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ย้ำเกษตรกรชาวสวนยางอย่าชะล่าใจหมั่นตรวจสอบสวนยางพาราของตน หากพบโรคให้รีบแจ้ง กยท. ทันที

ดร.กฤษฎา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

ยาง การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราว่ามีแนวโน้มดีขึ้น หลังลงพื้นที่สำรวจสวนยางพาราที่เคยได้รับรายงานการติดเชื้อทั้ง 10 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล พังงา ตรัง พัทลุง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี พบว่าต้นยางพาราที่ยังคงติดเชื้อโรคใบร่วงชนิดใหม่ฯ เหลือเพียง 20 ไร่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้น หลัง กยท. พบรายงานการระบาดของโรคดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2562 ในจ.นราธิวาส และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเชื้อราที่ฟุ้งกระจายในอากาศ ส่งผลให้มีต้นยางพาราติดเชื้อเกือบ 8 แสนไร่ ทั่วประเทศ กยท. จึงร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) บูรณาการเร่งแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ด้วยการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาเชื้อ และนำระบบดาวเทียมเข้ามาช่วยสำรวจพื้นที่ที่ติดเชื้อ รวมถึงใช้สารเคมีในกลุ่มกำจัดเชื้อรา ฉีดพ่นสวนยางที่ติดเชื้อด้วยเครื่องพ่นแรงดันสูงแบบลากสายและแอร์บรัช จะให้ประสิทธิภาพดีที่สุด

ดร.กฤษฎากล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยที่ทำให้โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราดีขึ้น ผลพวงส่วนหนึ่งมาจากการฉีดยาตามธรรมชาติของต้นยางพารา เนื่องจากเชื้อราชนิดนี้ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บริเวณพุ่มใบของต้นยางพารา เมื่ออย่างทั้งใบร่วงจนหมดทำให้เชื้อราหายไปค่อนข้างเยอะ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเข้าทำลายของเชื้อ

“เกษตรกรต้องหมั่นตรวจสอบสวนยางพาราของตนเอง และบำรุงต้นยางพาราอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากช่วงยางผลัดใบต้นยางพาราจะค่อนข้างอ่อนแอ ควรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางพาราสม่ำเสมอ อีกทั้งฤดูฝนที่กำลังจะเข้ามาจะเอื้ออำนวยต่อการเพาะเชื้อ เกษตรกรไม่ควรชะล่าใจ หากพบการระบาดของโรคติดเชื้อให้รีบแจ้ง กยท. ในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน”